

# XCMG ภูมิใจส่งออกเครื่องจักรก่อสร้าง 972 หน่วย ไปอเมริกาใต้ มากสุดในรอบ 5 ปี



- เครื่องขายพันธมิตรทั่วโลกที่แข็งแกร่งช่วยให้ XCMG ทำตามสัญญาได้อย่างมั่นคง
- ยอดการส่งออกเครื่องจักรก่อสร้าง 972 หน่วยเป็นยอดการส่งออกภายในรายการเดียวที่มากที่สุดของจีนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

XCMG (000425.SZ) ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ค. บริษัทส่งออกเครื่องจักรก่อสร้างทั้งหมด 972 หน่วยถึงมือลูกค้าในภูมิภาคอเมริกาใต้ จากเมืองเหลียนหยุนกัง ประเทศจีน ผ่านบริการของ COSCO Shipping โดยสินค้าของ XCMG ที่ส่งออกครั้งนี้ รวมถึงรถขุด, รถตัก, รถเกี่ย และอื่นๆ อีกมากมาย โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด 935 ตู้ จึงทำให้การขนส่งครั้งนี้เป็นการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศภายในรายการเดียวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 5 ปี และใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากโครงการ V58 เมื่อปี 2554

“การขนส่งครั้งนี้ที่เราร่วมมือกับ COSCO Shipping มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ XCMG และพันธมิตรของเรา โดยเราสามารถเอาชนะอุปสรรคขึ้นใหญ่อย่างการรักษาห่วงโซ่อุปทาน ระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงสร้างความมั่นใจที่ลูกค้าทั่วโลกมีให้เรา” Lu Chuan ประธานคณะกรรมการบริหารของ XCMG กล่าว

XCMG และ COSCO Shipping ได้กลายเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง โดย XCMG ชนะการประมูลโครงการใหญ่ในอเมริกาใต้เมื่อต้นปี 2564 แต่กลับต้องพบกับอุปสรรคขึ้นใหญ่อย่างการขนส่งสินค้าทั้งหมดให้ทันภายในระยะเวลาจำกัด ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก อีกทั้งความสามารถในการขนส่งสินค้าทางทะเลยังถูกจำกัดอย่างมาก และ COSCO Shipping ก็ได้เข้ามาช่วยบริหารทรัพยากร

อย่างรวดเร็ว พร้อมพัฒนาแบบแผนโซลูชันที่เฉพาะตัวให้กับ XCMG เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้สามารถขนส่งสินค้าได้ทันเวลาโดยไม่มีปัญหาติดขัด

ในครั้งแรกของปี 2564 ปริมาณการส่งออกของ XCMG เพิ่มขึ้นถึง 70% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยบริษัทจำหน่ายสินค้าในกว่า 187 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก รวมถึง 97% ของประเทศในโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) นอกจากนี้ XCMG ยังเป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในกว่า 30 ประเทศ โครงการ XCMG-Venezuela V58 เมื่อปี 2554 มีมูลค่ารวม 744.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเป็นยอดส่งออกเครื่องจักรก่อสร้างของจีนที่มากที่สุดจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลเวเนซุเอลาได้ออกแผนสวัสดิการสร้างบ้าน 2 ล้านหลัง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรก่อสร้างจำนวนมาก ด้าน XCMG ซึ่งมีไลน์ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม คุณภาพที่เชื่อถือได้ ตลอดจนความสามารถในการผลิตและการบริการชั้นนำ จึงได้ลงนามในคำสั่งซื้อส่งออกที่มากที่สุดจำนวน 6,025 หน่วย

การสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับหน่วยงานรัฐบาล, วิสาหกิจ, สถาบันการเงิน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทำให้ XCMG สามารถสร้างแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเชิงกลยุทธ์ในต่างประเทศ ตลอดจนส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งนำมาซึ่งมูลค่าและผลประโยชน์ที่ได้รับกันทั้ง 2 ฝ่าย

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา China Railway Transportation Logistics (“CRTL”) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรระดับโลกของ XCMG ได้ช่วยส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์คิวบ์สูงกว่า 1,000 ตู้ พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องจักรของ XCMG แก่ประเทศในยุโรปผ่านทางรถไฟด่วนสินค้าจีน-ยุโรป โดย CRTL ปรับการทำงานให้เข้ากับเทคโนโลยีการขนส่งสินค้าแบบหลายช่องทางของ CargoBeamer พร้อมช่วยลดเวลาในการเปลี่ยนโบกี้ ขณะข้ามพรมแดนจากจีนไปยังยุโรป ด้วยการพัฒนาความร่วมมือให้ลึกซึ้ง XCMG และพันธมิตรทั่วโลกสามารถขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ ห่วงโซ่คุณค่า และขอบเขตระดับโลกของกันและกัน ผ่านการเปิดตลาดใหม่และแบ่งปันทรัพยากรที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่เปี่ยมนวัตกรรมและยั่งยืนสำหรับห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด

รูปภาพ - [https://mma.prnewswire.com/media/1577575/image\\_1.jpg](https://mma.prnewswire.com/media/1577575/image_1.jpg)

คำบรรยายภาพ - XCMG ภูมิใจส่งออกเครื่องจักรก่อสร้าง 972 หน่วยไปอเมริกาใต้